

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2022.

Ngày 04/4/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2022, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận chỉ đạo, cụ thể như sau:

Quý I năm 2022, mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, đợt mưa lũ bất thường cuối tháng 3 vừa qua, nhưng với sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển khá. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,5%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước (tỷ lệ tăng 5,03%). Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,4%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,52%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,75%; giá trị sản xuất xây dựng tăng 6,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 12,4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 17,5%; hàng hóa thông qua cảng biển tăng 1,4%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 10,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước là 34.037,9 tỷ đồng, đạt 35,8% dự toán năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 19,5% kế hoạch vốn giao, toàn tỉnh đã tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào sử dụng và khởi công nhiều dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi, văn hóa,... Các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; đã tổ chức chu đáo cho Nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần-2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của đại bộ phận Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp từng bước được nâng lên... Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như Báo cáo đã nêu tại cuộc họp này.

Nhằm đảm bảo hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 đã đề ra, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã đề ra; đồng thời, triển khai thực hiện một số công tác trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Tập trung triển khai công tác khắc phục hậu quả của đợt mưa trái mùa từ ngày 30/3 - 02/4/2022 trên địa bàn tỉnh; huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ các tàu cá của ngư dân bị chìm, đặc biệt là trên địa bàn các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn), Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ),... và phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa vụ Đông Xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; chuẩn bị chu đáo các điều kiện về vật tư, phân bón, giống,... để triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2022 theo kế hoạch.

2. Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong đó, chú trọng hoàn thành việc tiêm mũi tăng cường, mũi bổ sung và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi, đảm bảo an toàn, theo đúng tiến độ yêu cầu của Bộ Y tế. Củng cố, nâng cao năng lực và cơ sở vật chất cho hệ thống y tế cơ sở của tỉnh. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng hoàn chỉnh Đề án phát triển hệ thống y tế cơ sở tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6 (giữa năm 2022).

3. Chủ động triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh. Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1012/UBND-VX ngày 02/3/2022; triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (kể cả hợp tác xã, hộ kinh doanh) sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong tiếp cận với các chính sách hỗ trợ về thuế, lãi suất, tiền thuê đất, tiếp cận nguồn vốn vay,... của Nhà nước nhằm sớm phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Tập trung xây dựng, phát triển các vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh; kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như: Nông sản chế biến, sản phẩm gỗ, đá granite, hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ,... Tích cực phát triển các mặt hàng có tiềm năng thành những mặt hàng xuất khẩu mới. Thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ mới, dịch vụ đem lại nguồn thu ngân sách cao như logistics, cảng biển,... Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội, các khu, cụm công nghiệp, nhất là Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.

5. Tiếp tục triển khai các giải pháp mở cửa, kích cầu thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch Bình Định; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến đầu tư về du lịch, nhất là các hoạt động văn hóa - du lịch lớn diễn ra từ tháng 4 – 6/2022, trong đó có các sự kiện có tác động lan tỏa, thu hút lượng lớn du khách tham dự, như: Giải chạy MerryLand Quy Nhơn Run 2022, Vòng thi chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, các hoạt động hè,...

6. Đảm bảo việc dạy và học trong điều kiện mới “thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19”; tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục công lập, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai kế hoạch tổ chức ôn tập và thi kỳ thi THPT năm 2022 đảm bảo chặt chẽ, an toàn và không để xảy ra sai sót; xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 theo kế hoạch.

7. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ triển khai nhanh, hiệu quả dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Bình Định, đảm bảo đến ngày 20/11/2022 bàn giao 70% mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư Dự án và các dự án trọng điểm của tỉnh.

8. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, sinh thái. Tập trung kiểm tra, xử lý kiên quyết, dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép, coi nới nhà, trồng cây trái phép... trên các địa bàn chuẩn bị triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Bình Định.

9. Tập trung đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách địa phương, để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch; nuôi dưỡng các nguồn thu mới, nguồn thu còn dư địa; tăng cường quản lý thu thuế, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1321/UBND-TH ngày 16/3/2022.

10. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; phấn đấu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước thời hạn, không để tồn đọng, tránh gây bức xúc trong Nhân dân; nâng cao thứ bậc xếp hạng các Chỉ số PAPI, PCI, PAR Index và SIPAS của tỉnh. Thúc đẩy công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh; đề xuất xây dựng kho dữ liệu tập trung phục vụ công tác chuyển đổi số theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Chỉ đạo kiên quyết, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, phức tạp; triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch.

11. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự; đẩy mạnh triển khai công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, hoạt động tin dụng đen; đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các vụ việc vi phạm pháp luật về kinh tế, xã hội, công nghệ cao, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các đơn vị, sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, TCD, PVHCC, K3.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An